
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 188  —  188. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um dreifikerfi Ríkisútvarpsins fyrir stafrænt sjónvarp.

Frá Sigurrós Þorgrímsdóttur.

Er fyrirhugað að Ríkisútvarpið setji upp eigið dreifikerfi fyrir stafrænt sjónvarp, og ef svo
er:
a. hver eru helstu rökin fyrir því á svæðum þar sem slík dreifikerfi eru til staðar, t.d. á

höfuðborgarsvæðinu,
b. hafa aðrir kostir verið athugaðir, t.d. að fá aðgang að einhverju hinna dreifikerfanna,
c. hver er áætlaður heildarkostnaður við uppsetningu dreifikerfisins?


